



<p>ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อผู้ขายกสิกรไทย (K-Supplier Financing) (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)</p>	<p>ผู้ขายผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผู้ออกผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อเพื่อผู้ขายกสิกรไทย</p> <p style="text-align: right;"><เริ่มใช้เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567></p>
<p>1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์ โดยย่อ</p>	
<p>สินเชื่อเพื่อผู้ขายกสิกรไทย เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแบบทบทุนปีต่อปี วงเงินเสริมสภาพคล่องให้ผู้ขายสินค้า โดยสามารถเบิกเงินก่อนครบกำหนดชำระจากผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ได้</p>	
<p>2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มลูกค้า : ลูกค้านิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของธนาคาร ที่ดำเนินธุรกิจมาไม่ น้อยกว่า 2 ปี และ มีระยะเวลาความสัมพันธ์กับ Sponsor ไม่น้อยกว่า 1 ปี ● วงเงินสินเชื่อ : ตามความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการขายสินค้าให้กับ Sponsor และประวัติการจ่ายเงินจาก Sponsor ซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติวงเงินของธนาคาร ● ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะสั้นหมุนเวียน (Loan Revolving) ● ระยะเวลาชำระคืน : ตามวันที่จ่ายเงินจาก Sponsor ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ● อัตราดอกเบี้ย : สูงสุดไม่เกิน MRR+6.00 ต่อปี โดยพิจารณาตามความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ และ Sponsor โดยอัตราดังกล่าวไม่เกินไปกว่าประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ● การคำนวณดอกเบี้ย : คำนวณเป็นรายวัน แบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินต้นคงเหลือ โดยชำระเมื่อครบกำหนด ● อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ : เรียกเก็บจากอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3.000 ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ 	
<p>หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร และเว็บไซต์ของธนาคาร</p>	
<p>3. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ : ตามอัตราที่ตกลงกับผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย แต่ไม่เกินร้อยละ 3.000 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ● ค่าเบี้ยประกันภัย : เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ผู้ขอสินเชื่อเลือกใช้บริการ ● ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทประเมินราคาที่ผู้ขอสินเชื่อเลือกใช้บริการ ● ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประจํา (ร้อยละ 0.050 ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 	



<ul style="list-style-type: none"> • ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท) • ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิวงเงิน : ตามอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ใช้สินเชื่อแต่ละรายตามประเภทของวงเงิน แต่ไม่เกิน 3.000% ของวงเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้
4. เวลาใช้บริการ
<ul style="list-style-type: none"> • สามารถใช้วงเงินได้ในช่วงเวลา 6:30 - 20:00 น. (หรือตามเวลาทำการของช่องทางชำระเงินกู้ยืมคั้นช่องทางนั้นๆ) • ชำระเงินกู้ยืมคั้น ได้ในช่วงเวลา 6:30 - 18:00 น. (หรือตามเวลาทำการของช่องทางชำระเงินกู้ยืมคั้นช่องทางนั้นๆ)
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน
<ul style="list-style-type: none"> • หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / ที่ดินเปล่า / เงินฝากประจำ / พันธบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด • บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด • หลักประกันต้องทำการจำนองกับธนาคาร เพื่อใช้ค้ำประกันภาระหนี้ • หลักประกันต้องได้รับการประเมินราคาจากบริษัทประเมินราคาตามที่ธนาคารกำหนด
6. กรณีชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด
<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีค่าปรับในการชำระคั้นก่อนกำหนด
7. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์
<ul style="list-style-type: none"> • อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี(MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี(MRR) ทำให้ ดอกเบี้ยที่แท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ผู้ใช้สินเชื่อต้องชำระยอดสูงขึ้นได้
8. ประเภทของประกันภัยที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้
<ul style="list-style-type: none"> • ประกันภัยที่จำเป็นต้องทำเพื่อขอสินเชื่อ <ul style="list-style-type: none"> • การทำประกันวินาศภัยสำหรับหลักประกัน ทรัพย์สิน/สิ่งปลูกสร้างที่เสนอเป็นหลักประกัน ต้องได้รับการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ที่ได้รับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หากผู้ใช้สินเชื่อไม่ดำเนินการทำประกันภัย หรือ ไม่ได้แสดงสำเนากรมธรรม์ (สลักหลังยกประโยชน์ให้ธนาคาร) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ภายใน 30 วัน หลังจากธนาคารตั้งวงเงินให้แล้ว ผู้ใช้สินเชื่อยินยอมให้ธนาคารดำเนินการแจ้งออกกรมธรรม์ประกันภัย และตัดบัญชีของผู้ใช้สินเชื่อที่มีกับธนาคาร เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงการตัดบัญชีเพื่อต่ออายุกรมธรรม์รายปี จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกการทำประกันภัย • ประกันภัยที่ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อขอสินเชื่อแต่อาจมีประโยชน์กับผู้ใช้สินเชื่อ (ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ)



<ul style="list-style-type: none"> ● การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ใช้สินเชื่อ ในกรณีที่ผู้ใช้สินเชื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรภายในระยะเวลาที่ประกันยังมีผลความคุ้มครองอยู่ ภาระหนี้ของผู้ใช้สินเชื่อจะไม่ตกไปเป็นภาระของทายาท โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหนี้แทนผู้ใช้สินเชื่อ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
<p>9. หน้าที่ของผู้ใช้สินเชื่อตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดชำระตามกำหนดของการเบิกถอนแต่ละรอบ หรือตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงไว้กับธนาคารตามสัญญา ● การจัดสรรเงินที่ธนาคารได้รับชำระหนี้ ธนาคารจะนำไปตัดชำระหนี้ โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินต้น และดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ (ตามลำดับ) ของยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ล่าสุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชำระหนี้ของยอดหนี้ที่ค้างชำระรองลงมา ตามลำดับ (ตัดชำระตามแนวนอน) ● โอนสิทธิรับเงินตามเอกสารใบแจ้งหนี้กับ Sponsor ให้ธนาคาร และรับเงินผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ● หากผู้ใช้สินเชื่อและ Sponsor มีการเลื่อนวันชำระเงินจากวันครบกำหนดชำระเดิมจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ● กรณีที่ผู้ใช้สินเชื่อมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
<p>10. กรณีผู้ใช้สินเชื่อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ในกรณีที่มียอดหนี้เงินกู้ยืมค้างชำระ วงเงินของผู้ใช้สินเชื่อจะถูกระงับการเบิกใช้เงินกู้ยืม จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระครบถ้วนจนไม่มียอดหนี้ค้างชำระ
<p>11. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้สินเชื่อ ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้สินเชื่อทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ ● กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อควรมีการแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลและนำส่งข้อมูลสำคัญเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจ้งผ่านทางธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ● กรณีที่ธนาคารได้รับชำระหนี้คืนธนาคารจะนำส่งหลักฐานชำระหนี้ให้ผู้สินเชื่อทราบ ● กรณีที่ท่านได้เลือกเอกสารเพื่อเบิกถอนเงินกู้เพื่อรับเงินก่อนครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ เมื่อถึงวันครบกำหนดจ่ายตามที่ Sponsor จะจ่ายตามวันครบกำหนดจ่ายของใบแจ้งหนี้ ผ่านทางช่องทางที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดที่ท่านเบิกถอนเงินกู้ไปก่อนแล้ว กรณีที่มีเงินเหลือธนาคารจะโอนให้ท่านที่บัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร ● กรณีที่ผู้ใช้สินเชื่อผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สินเชื่อมีอยู่ หรือเงินใดๆ ของผู้ใช้สินเชื่อที่อยู่ในความครอบครองของธนาคาร เพื่อนำมาชำระหนี้ของผู้ใช้สินเชื่อที่ค้างชำระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้สินเชื่อทราบ



<ul style="list-style-type: none"> • กรณีที่ผู้ซื้อสินค้า / ผิดสัญญา ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมาย หรือโอนขายหนี้ โดยผู้ซื้อสินเชื่อยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิที่จะถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าชำระหนี้ และให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้ซื้อสินค้าต้องชำระให้แก่ธนาคารภายใต้สัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระทันที และ/หรือให้ธนาคารสามารถระงับเงิน ถววงเงิน หรือยกเลิกวงเงินได้ทันที • กรณีที่ผู้ซื้อสินเชื่อ ถึงแก่กรรม โดยที่ผู้ซื้อสินเชื่อ ได้ทำประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้แก่ธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อจัดสรรเงินที่ได้รับมาชำระหนี้ที่ยังมีภาระคงค้างกับธนาคารก่อน แล้วจึงจัดสรรให้ผู้รับผลประโยชน์ลำดับถัดไป กรณีเงินที่จัดสรรมาชำระหนี้ไม่เพียงพอ/ผู้ซื้อสินเชื่อไม่ได้ทำประกันภัยคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้ธนาคาร ตามกฎหมาย ทายาท/ ผู้จัดการมรดก จะต้องเป็นผู้ชำระหนี้แทนจนครบถ้วนทั้งจำนวน • กรณีที่ผู้ค้าประกันเสียชีวิต / ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ / เลิกกิจการ / ปิดกิจการ / ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ถูกขอยกเลิกการค้าประกัน ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการเบิกจ่าย หรือเรียกร้องให้ผู้ซื้อสินเชื่อจัดหาบุคคลอื่นมาค้าประกันแทน หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผู้ซื้อสินเชื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระคืนได้ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ
<p>12. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ <ul style="list-style-type: none"> • เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย https://www.kasikornbank.com/th/business/loan/supplychain-financing • K-BIZ Contact Center: 02-888-8822 หลังเลือกภาษา กต 6 และ กต 3
<p>13. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> • สินเชื่อตัวสัญญาใช้เงิน (PN) • สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการทางการเงินแล้ว ลูกค้าจะผูกพันตามแบบฟอร์มยืนยันการขอรับเงินกู้ หลักฐานการรับเงินกู้ สัญญาสินเชื่อ หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ โดยหากมีข้อมูลที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับเอกสารดังกล่าว ให้ยึดถือข้อมูลตามสัญญาสินเชื่อ
- ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเงินกู้ยืมตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร และธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการเบิกใช้เงินกู้ยืมในแต่ละคราว
- ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อสินเชื่อได้รับเงินกู้ กรณีผู้ซื้อสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้/ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติม
- โปรดทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ K-BIZ Contact Center โทร 02-8888822 หลังเลือกภาษา กต 6 และ กต 3
- ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการ หากท่านปฏิบัติผิดนัด/ผิดสัญญาของสินเชื่อแต่ละประเภท